
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 ประกาศป.ป.ช.ยืน่บญัชีทรพัยสิ์น-หน้ีสิน 

มตชิน ไทยโพสต ์

คมชัดลึก โพสตทู์เดย์ 

กรงุเทพธรุกจิ เดลินิวส ์

ผู้จัดการรายวัน สาํนัก

ข่าวไทย ThaiPBS 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

มตชินออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตป์ระชาไท 

acnews.net 

 เวบ็ไซตโ์ลกวนันี้ 

เวบ็ไซตส์นุก 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

สปริงนิวส ์

สาํนักข่าวอศิรา 

   -เสนอข่าว จากประกาศ ป.ป.ช.เร่ืองการย่ืนแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้ สินส่งผลให้คกก.ชุดต่างๆด้าน

สาธารณสขุ ทยอยย่ืนลาออก โดยคณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(บอร์ดสปสช.) ลาออกรวม 6 คน ได้แก่  

1.นพ.พินิจ หิรัญโชติ 2.นางชุมศรี พจนปรีชา 3.นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ 4.นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์  5.พล.ต.อ.อศัวิน 

ขวัญเมือง และ 6.กรรมการสดัส่วนจากสภาเภสัชกรรม ที่สลับเข้าประชุมคือ ภก.นิลสวุรรณ ลีลารัศมี และรศ.(พิเศษ) 

ภก.กติต ิพิทกัษ์นิตนิันท ์  คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (บอร์ดสรพ.) ลาออกแล้ว 3 คน 

ได้แก่ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ และนพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะกรรมการ

การแพทย์ฉุกเฉิน(บอร์ด สพฉ.) มข่ีาวว่า ย่ืนลาออก 3 คน คือ นายสเุทพ ณัฐกานต์กนก นายมนัส แจ่มเวหา และ นพ.

สรุเชษฐ์ ขณะที่ คณะกรรมการสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสขุ (บอร์ดสวรส.) มีผู้แสดงความประสงค์ แต่ยังไม่ย่ืนหนังสอื 

2 คน 

    -นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว. สธ. ประธาน บอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมได้คดัเลือก กก.สปสช.ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้าน ทําหน้าที่แทนกรรมการที่ลาออกไป ได้แก่ นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข เป็นกรรมการ สปสช. 

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข พล.อ.เอกจิต ช่างหล่อ เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก นางดวงตา ตนัโช เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง 

และนางสมศรี วัฒนไพศาล เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ขั้นตอนจากนี้ สปสช.จะนาํ

รายชื่อที่ได้เสนอครม.เพ่ือเหน็ชอบต่อไป กรณีมีลาออกเพ่ิม คือ พล.ต.อ.อศัวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้มีการหารือกนั

แล้วโดยได้ส่งผู้แทนจากกทม. คือ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม. มาแทน ส่วนสภาการเภสชักรรมส่งผู้แทนมาใหม่ 

คอื ภญ.วรนัดดา ศรีสพุรรณ 

        ส่วนที่มบีอร์ดอื่นๆทยอยลาออกด้วยนั้น ทราบเบื้องต้นแต่ยังไม่เหน็หนังสอืรายงานเข้ามาอย่างเป็นทางการ คิดว่า

ทุกคนกาํลังรอป.ป.ช.ว่าจะมีการปรับเปล่ียนประกาศอย่างไร จะให้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่ คาดว่าน่าจะชัดเจน

ภายในเดอืนนี้   

     -ด้าน พล.ต.อ.อศัวิน ขวัญเมอืง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถงึ กรณีลาออกจากบอร์ด สปสช. ว่า สาเหตุเป็นเพราะตนเองไม่

เคยร่วมประชุมเลย แต่ได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนร่วมประชุม บางคร้ังกป็ระชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จึงคิด

ว่าหากทาํได้ไม่เตม็ที่ กน่็าจะลาออก ทั้งนี้ ยังเหน็ว่า ควรให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงเข้ามาทาํหน้าที่นี้  ซึ่งกทม.มี

รองปลัด เป็นแพทย์ถึง 2 คน จึงมอบหมายให้ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ หรือ นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เข้าไป

เป็นกรรมการแทน ทั้งนี้การลาออกจึงไม่เกี่ยวข้องการกบัย่ืนทรัพย์สนิแต่อย่างใด เพราะช่วงที่เป็นข้าราชการตาํรวจ กไ็ด้

ย่ืนทรัพย์สนิมาตลอด 

มตชิน กรงุเทพธรุกจิ 

เดลินวิส ์ 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตโ์ลกวันนี้ 

  -เสนอข่าว นพ.กติตนิันท ์อนรรฆมณ ีผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือสรพ. กล่าวว่า 

บอร์ดของสรพ.มกีรรมการทรงคุณวุฒิทั้งหมด 8 คน ล่าสดุย่ืนขอลาออก 3 คน ประกอบด้วย 1.นพ.สรุเชษฐ์ 2.น.ต.นพ.

บุญเรือง และ3.นพ.จิรุตม์ ซึ่งทั้ง 3 คน ย่ืนลาออกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ดังนั้น ขณะนี้ ต้องให้บอร์ดที่

เหลืออกี 5 คน ทาํการสรรหากรรมการใหม่ 3 คน แต่จากการที่ นพ.สรุเชษฐ์ ซึ่งเป็นประธานบอร์ดลาออก ทาํให้ต้องตั้ง

กรรมการ 1 ใน 5 คนมาเป็น รักษาการแทนไปก่อน แต่เบื้องต้น คาดว่าไม่กระทบกบัการทาํงานมากนัก แต่จะมีผลทาํให้

การพิจารณาเร่ืองต่างๆมคีวามล่าช้า 

      - นพ.จิรุตม ์ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การย่ืนหนังสอืลาออกจาก

บอร์ด สรพ. นั้นไม่ได้เป็นเพราะคัดค้านการย่ืนบัญชีทรัพย์สิน เพราะถือเป็นการป้องกันการทุจริตได้ แต่คิดว่าไม่ควร

เปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะอาจจะไปกระทบต่อบุคคลที่ 3 ที่สาํคญัการที่มานั่งเป็นบอร์ดให้ สรพ. ซึ่งเป็นองคก์ารมหาชน 

งบประมาณไม่ได้มากมาย และการตดัสนิใจพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ กเ็ป็นองค์คณะ ไม่ใช่รายบุคคล จึงมองว่าต้องถึงขนาด

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่4 ธนัวาคม 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 



                                                             สรุปข่าววันที่ 4 ธนัวาคม 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

เปิดเผยทรัพย์สนิต่อสาธารณะเลยหรืออย่างไร เพราะไม่ได้มาทาํงานการเมอืง 

     -นพ.นพพร ชื่นกล่ิน ผอ. สวรส. กล่าวว่า ขณะนี้บอร์ดของสวรส. มกีารย่ืนความประสงค์ว่าจะย่ืนเร่ืองลาออกจาํนวน 

2 คน แต่ยังไม่มกีารย่ืนหนังสอืมาอย่างชัดเจน เพราะเชื่อว่ายังรอความชัดเจนจากป.ป.ช.ก่อน 

มตชิน     -เสนอข่าว นายนิมติร์ เทยีนอุดม ผอ.มูลนิธเิข้าถึงเอดส ์และอดีตกรรมการบอร์ด สปสช. กล่าวถึงกรณีบอร์ด สปสช. 

ลาออก 6 คน ว่า มองได้ 2 ประเดน็ คอื 1.แบบฟอร์มที่ให้กรอกอาจมคีวามยุ่งยาก หากกรอกผิดอาจจะก่อให้เกดิปัญหา

ในภายหลัง เช่น อาจมีโทษต่างๆ ตามมา หรือ 2.การที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทาํให้กระทบชีวิตส่วนตัวมากเกินไป

หรือไม่ ทั้งคู่สมรสและตวักรรมการเอง 

กรงุเทพธรุกจิ เดลินิวส ์

คมชัดลึก 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

   -เสนอข่าว นายวรวิทย์ สขุบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ขณะนี้  ป.ป.ช. ยังไม่มีมาตรการหรือคาํสั่งเพ่ิมเติมในการ

ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปอกีคร้ัง มีแต่เพียงคาํสั่งเดิมเมื่อปลายเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา โดยให้ยืดระยะเวลาการ

บังคับใช้ออกไป 60 วันในกลุ่มที่กาํหนดไว้ ส่วนจะมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ยืนยันขณะนี้ ยังไม่มีแน่นอน ส่วนกรณี

บอร์ด สปสช.ลาออกมองว่าเป็นสทิธขิองแต่ละบุคคล ที่ผ่านมากไ็ด้มีการประกาศแล้วว่า อย่าเพ่ิงลาออก รอให้พิจารณา

ทบทวนก่อนจะมกีารบงัคบัใช้ก่อน 

ผู้จัดการรายวัน 

คอลัมน์ข่าวปนคน  

คนปนข่าว 

   -กล่าวว่า บอร์ดคุณหมอหลายคณะทั้ง สปสช. สพฉ. สรพ. สวรส. ในส่วนของ บอร์ด สปสช.ไขกอ๊กไปกว่าคร่ึง ส่วน

บอร์ด สรพ. เหน็ว่าจะลาออกยกชุดเลย ทาํเอา นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ.ไปไม่เป็นเหมือนกนั กท็าํเท่าที่ทาํได้

สรรหาคนแทนกันไป ทุกเสียงพูดตรงกัน กระบวนการย่ืนบัญชีทรัพย์สินฯ ป้องกันการทุจริตได้ แต่ไม่สะดวกใจที่จะ

เปิดเผยต่อสาธารณะ ว่ากนัไปนู้น 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

ผู้จัดการออนไลน ์

มตชินออนไลน ์

   -เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสติ กล่าวถึง

กรณกีารฟ้องร้องดาํเนินคดกีบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา เกี่ยวกบัการรับจดสทิธบิัตรกญัชา ว่า เร่ืองนี้มีการดาํเนินการ 4 

ประเดน็ คอื 1.ม.รังสติได้รวบรวมข้อมูลการย่ืนขอสทิธบิัตรกญัชาของต่างชาติ เท่าที่มไีด้ข้อมูลเพียง 11 คาํขอสทิธบิัตร 

แต่ที่เหลืออกีกว่า 30 สทิธบิตัรที่เป็นข่าว ได้ย่ืนขอข้อมูลกบักรมทรัพย์สนิฯ แต่ยังไม่ได้ข้อมูล 2.ม.รังสติได้ย่ืนหนังสอืถึง 

สนช. เมื่อเดือน พ.ย. เพ่ือขอให้ชะลอการผลักดันประมวลกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากยังมีปัญหาสทิธบิัตรกญัชา ไม่

ควรขบัเคล่ือนเร่ืองนี้ ต่อ เนื่องจากจะตดิขดัได้ 

       3.วิทยาลัยเภสชัศาสตร์ ม.รังสติ ในฐานะนักวิจัย ได้รับผลกระทบหากไม่สามารถพัฒนาได้ เพราะติดเร่ืองสทิธบิัตร

กญัชา จึงอยู่ระหว่างดาํเนินการรวบรวมหลักฐานเพ่ือฟ้องร้องกรมทรัพย์สนิฯ และ 4.สภาการแพทย์แผนไทย จะทาํหน้าที่

ในการตรวจสอบตาํรับยาแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับกัญชา และพิจารณาว่า มีสิทธิบัตรใดที่มีการย่ืนขอด้วยหรือไม่ ซึ่ง

ทั้งหมดจะดาํเนินการควบคู่กันไป อย่างไรกต็าม ในส่วนของ ม.44 นั้น ไม่เห็นด้วย ที่จะนาํมาใช้แก้ปัญหาสิทธิบัตร

กญัชา เพราะไม่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากลและอาจเสี่ยงถูกฟ้องถงึระดบัอนุญาโตตลุาการได้ 

      ส่วนกรณี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้ แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทย่ืนขอจด

สทิธบิตัร มองว่าเป็นการชี้แจงต้องดูต่อไปและขอให้ประชาชนร่วมกนัสงัเกตเกี่ยวกบัคาํชี้ แจงของรมต.ว่าเป็นอย่างที่พูด

หรือไม่ ส่วนกรณีตรวจพบสารปนเป้ือนกญัชาของกลางที่ อภ. ส่งตรวจนั้น ในส่วนของม.รังสติ กม็ีการตรวจสารเช่นกนั 

แต่ไม่พบ แต่กญัชาของกลางย่อมมคีวามเสี่ยงพบสารปนเป้ือนอยู่แล้ว แต่กรณนีี้ น่าสงัเกตว่า จะมีการให้สมัปทานเอกชน

ทั้งเร่ืองการนาํเข้ากญัชา และการเพาะปลูกหรือไม่ 

กรงุเทพธรุกจิ 

newsplus.co.th 

  -เสนอข่าว นายกติิพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธกิารสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ (สวทน.) ชี้ แจง กรณีที่ถูกกล่าวหาโดยยืนยันว่า ก.วิทยาศาสตร์ฯ และ สวทน. โดยเมืองนวัตกรรมอาหารไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกบัการย่ืนขอสทิธบิตัรเกี่ยวกบักญัชาของ บ.ไทยโอซกู้า จก. โดยชี้ แจงว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2561 โครงการ

เมอืงนวัตกรรมอาหาร ได้จัดให้มกีารเย่ียมชม บ.ไทยโอซูก้า เนื่องจากมี การประชุมครม.สญัจรในช่วงเวลาดังกล่าว โดย

นายสวุิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ได้เดนิทางไปตรวจเย่ียมบ.ซึ่งมกีารทาํวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางด้านอาหาร

ทางการแพทย์ โดยผลิตผลิตภัณฑ ์2 กลุ่มใหญ่ คือนํา้เกลือ และ อาหารทางการแพทย์ ส่วนการพัฒนายาร่วมกบั GW 

Pharmaceuticals นั้น เป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่าง บ. โอซูกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกบั บ.ไทยโอซกู้า ประเทศ

ไทย และไม่เกี่ยวข้องกบัโครงการเมอืงนวัตกรรมอาหารแต่อย่างใด 

TNN24      -เสนอข่าว หลังจากผลตรวจวิเคราะห์กญัชาของกลางมีสารปนเป้ือน ไม่สามารถนาํไปทาํยาเพ่ือใช้ในคนได้ ทาํ

ให้อภ.ต้องปรับแผนการปลูกและพัฒนากญัชาเพ่ือสกดัสารสาํคัญเอง   

    เภสชักรหญิง นันทกาญจน์ สวุรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้บอร์ด อภ. เหน็ชอบ
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หลักการและได้พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณ 10 ล้านบาท เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกกญัชา ซึ่งเป็น

งบประมาณคนละส่วนกบั 120 ล้านบาทที่อนุมัติก่อนหน้านี้   จะมีการพิจารณาเพ่ือสรปุที่ชัดเจนอกีคร้ังในสปัดาห์หน้า 

อย่างไรกต็ามก่อนหน้าที่ เจ้าหน้าที่จาก อย.ได้ไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่โรงงานผลิตยารังสติ ซึ่งจะใช้ส่วนหนึ่งปลูกกญัชา 

คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา และจะสามารถดาํเนินการปลูกได้ในต้นปี 2562  

    ด้าน รศ.วิเชียร กรีตินิจกาล  หนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาการนาํกญัชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ระบุว่า 

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาพัฒนาการปลูกและปรับปรงุสายพันธุก์ญัชาให้ตรงตามกลุ่มโรคต่างๆ โดยช่วงแรก จะ

มีการนาํเข้าสายพันธุก์ญัชาจากต่างประเทศที่มีกว่า 8 สายพันธุ ์อาจนาํเข้าจากแคนาดา หรือ สหรัฐอเมริกา เพ่ือวิจัย

ปริมาณสารสาํคญัต่างๆ พัฒนาปรับปรุงสายพันธุใ์ห้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมเมืองไทย อาจจะเป็นลูกผสมกบัสาย

พันธุไ์ทย หากทาํได้กจ็ะลดต้นทุนลงไปได้มาก รวมถึงการหาสายพันธุจ์ากของไทย โดยจะปลูกทั้งในระบบเปิดและ

ระบบปิด  

 

เดลินวิส ์

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซต ์thestandard 

เนชั่นสดุสปัดาห์ 

เนชั่นทวี ี

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

โรคเบาหวาน 

       - เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค  กล่าวว่า ในช่วงการรณรงคว์ันเบาหวานโลก ปี 

2561 ไทยกาํหนดประเดน็การรณรงค์ คือ เพราะครอบครัวเป็นส่วนสาํคัญในการรักษาเบาหวาน  กรมควบคุมโรค จะ

ดาํเนินการตรวจคดักรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยเข้ารับบริการ

ดูแลรักษา พร้อมทั้งปรับคุณภาพการบริการในสถานบริการให้มีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพที่

ปฏิบัติงานในเอน็ซีดีคลินิก เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถจัดการตนเอง ปรับเปล่ียนให้มีพฤติกรรม

สขุภาพที่เหมาะสม ทาํให้การควบคุมโรคได้ดขีึ้น 

 

คมชัดลึก แนวหน้า 

กรงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซต ์isranews 

เวบ็ไซตบ้์านเมอืง 

โซนนิง่รา้นเหลา้ 

       - เสนอข่าว เครือข่ายเฝ้าระวังธรุกจิสรุา ร่วมกบั มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าทั้ง 70 แห่ง และ สสส. จัดเสวนาคุมโซน

นิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา พัฒนาให้ย่ังยืนได้อย่างไร นายคาํรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา 

กล่าวว่า เครือข่ายได้สาํรวจความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนที่ กทม. และภูมิภาค ต่อกรณีโซนนิ่งควบคุมร้านเหล้ารอบ

สถานศึกษา จาํนวน 1,500 คน พบ 32.56% รับรู้กฎหมายโซนนิ่งนี้  ส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า คือ การห้ามมีร้านเหล้ารอบ

สถานศึกษา ขณะที่ 65.39% ยังระบุว่า การมีคาํสั่ง คสช. ทาํให้ร้านเหล้าลดลง ที่น่าห่วงคือ กลุ่มตัวอย่างเกินคร่ึง 

52.39% ยังไม่เคยพบเหน็เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเลย แต่เมื่อถามว่าเคยทราบหรือพบเหน็ร้าน

เหล้าทาํผดิกฎหมายแล้วถูกสั่งปิดหรือไม่ กว่า 67.03% เคยทราบและพบเหน็ นอกจากนี้  1 ใน 4 ทราบว่า หลายแห่งถูก

สั่งปิดไปแล้วยังกลับมาเปิดใหม่ได้ แค่เปล่ียนชื่อร้าน ย้ายที่ตั้ง เปล่ียนเจ้าของ จากผลสาํรวจ สะท้อนชัดเจนว่า ผลกระทบ

ที่เกดิจากร้านเหล้ารอบสถานศึกษา คือ เสยีงดัง ทะเลาะวิวาท จราจรติดขัด อาชญากรรม อุบัติเหตุ การล่วงละเมิดทาง

เพศ ยาเสพตดิ และเมื่อมกีฎหมายนี้  ทาํให้ร้านเหล้าลดลงจริง ร้านรายใหม่มาเปิดในพ้ืนที่นี้ ไม่ได้ ปัญหาต่างๆ โดยรวมมี

แนวโน้มลดลง 

 

เวบ็ไซตท์วีีช่อง 7 

ยาเสียสาว 

    -เสนอข่าว  นพ.สรุโชค  ต่างวิวฒัน์ รองเลขาธกิาร อย. เตอืนว่า ขณะนี้ยาเสยีสาว ได้กลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น มกีาร

ลักลอบนาํเข้ามาจากต่างประเทศ  เนื่องจากยาชนิดนี้ ไม่มกีารผลิตและใช้ในประเทศไทย  ทาํให้การจับกุมกลุ่มคนลักลอบ

นาํเข้ายาผดิกฎหมายทาํได้ยากขึ้น ผู้ที่ได้รับยาชนิดนี้  จะมอีาการร้อนวูบวาบ มนึงง ขาดสต ิ โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 

จะมอีาการรนุแรงมากขึ้น ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่ยาชนิดนี้ ไม่ได้ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ  การช่วยเหลือต้อง

ให้นํา้เยน็เชด็ตวั และให้ดื่มนํา้เยน็ในปริมาณที่มาก  

 

ไทยโพสต ์

แอปเลิกบุหร่ีเพือ่พอ่ 

    -เสนอข่าว บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จก.ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เปิดตัวโครงการ “เลิกเพ่ือพ่อ 

QUIT FOR KING” พัฒนาแอปพลิเคชันช่วยเลิกบุหร่ี เพ่ือสนับสนุนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทดิไท้องค์ราชัน  

โดยแอปฯนี้จะเป็นการให้คาํปรึกษา ข้อแนะนาํช่วยให้เลิก และสร้างแรงจูงใจเมื่อผู้สบูต้องการจะเลิก เรียนรู้อาการถอน

นิโคตนิและผลข้างเคยีงที่จะเกดิขึ้นจากการอดบุหร่ี  สามารถย้อนดูเส้นทางแห่งความสาํเรจ็ที่ผ่านมาว่าแต่ละคร้ังสามารถ

อดบุหร่ีได้แค่ไหน และสามารถโทรปรึกษาทมีผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอคาํแนะนาํต่างๆ ได้ สามารถดาวน์โหลดได้สาํหรับผู้ใช้

ระบบแอนดรอยด ์และจะพัฒนาระบบ IOS ต่อไป 

 

ข่าวสด 

โรคหวัใจกําเริบเสียชีวิต 

  -เสนอข่าว กรณีมีการเสนอข่าวนายสุเทพ สาระกูล อายุ 66 ปี กินเป็ดย่างแล้วเกดิติดคอเสยีชีวิตนั้น ล่าสดุ ทางญาติ
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ระบุว่าผู้เสยีชีวิตเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วและทาํบอลลูนหัวใจที่รพ.ชลบุรี ตรวจคร้ังล่าสดุแพทย์แจ้งว่าบอลลูนเสื่อมแล้ว

อยู่ระหว่างรอผ่าตดัหัวใจ  แพทย์ที่ชันสตูรบอกว่าสาเหตกุารเสยีชีวิตมาจากหัวใจกาํเริบฉับพลัน ไม่ได้เกดิจากทานอาหาร

เข้าไปแต่อย่างใด 

-นพ.ณรงค ์อภิกุลวณชิ รองอธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้สงูอายุต้องระวังมากในการรับประทานอาหาร เนื่องจากการ

กลืนเป็นปัญหาที่พบบ่อย เมื่ออายุมากขึ้น วิธีแก้ปัญหาภาวะกลืนลาํบาก ควรปรับอาหารผู้สูงอายุ หรือเลือกชนิดของ

อาหารที่ใช้ในการฝึกกลืนอย่างเหมาะสม ได้แก่ อาหารอ่อนและมรีสจืด รับประทานปริมาณน้อยแต่บ่อยคร้ัง และเลือกใช้

ช้อนที่มขีนาดเลก็ลงและหลุมไม่ลึก รวมถงึปริมาณนํา้ที่น้อยลงในแต่ละคาํจะช่วยลดอาการสาํลักได้ 

 

มตชิน 

โรงพยาบาลครู 

  -เสนอข่าว นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร ปฏบิัติหน้าที่เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้  สกสค..ได้ปรับปรุงการบริหารงาน

ของสถานพยาบาล สกสค. ใหม่ โดยเปล่ียนช่ือใหม่ตามที่ได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสขุ เมื่อวันที่ 11 

มกราคม 2560 คอื โรงพยาบาลคร ูเป็นรพ.ประเภทไม่มเีตยีงคนไข้ อย่างไรกต็าม  สกสค.ต้องเตรียมเตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ห้องฉุกเฉิน และห้องพักเพ่ือรอดูอาการ และรถพยาบาลในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ เดิม

โรงพยาบาลครมูแีพทย์ประจาํ 1 รายเท่านั้น ขณะนี้ จะต้องหาแพทย์ประจาํเพ่ิมขึ้น และกาํลังสรรหาพยาบาลที่มาประจาํ

เพ่ิมเตมิ 

 

มตชิน 

โรค NCDs 

   -เสนอบทความ ว่า โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง หรือ  NCDs มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 

โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีนํา้ตาล ไขมัน โซเดียมมากเกนิความต้องการของร่างกาย สธ.ได้พัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเกิดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม สาํหรับใช้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เร่ิมนาํไปใช้กับ

นักเรียน ม.ตอนต้นให้รู้จักพฤตกิรรมการอ่านฉลากอาหารก่อนบริโภค การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก และหลีกเล่ียง

อาหารที่ไม่ปลอดภัย โดย อย. ได้สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนนาํไปใช้กบันร.ม.ต้น รร.มัธยมศึกษาสงักดั สพฐ. 

ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ จนผลิตเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุดชอ็ปป้ิงฉลาดคิด และ ลูกเต๋าแสนกล มีการนํา

เทคโนโลยี AR มาใช้ นอกจากนี้  ได้พัฒนาชุดกจิกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ได้แก่ สารคดี 4 มิติ โดยนาํเสนอด้วยเทคโนโลยี VR Reality), แอปพลิเคชัน  AR Label และ KCAL ในการคาํนวณ

พลังงานและสารอาหารที่ได้รับและให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกบัฉลากอาหารในรปูแบบ E-Book, เกมออนไลน,์ แบบทดสอบ

ภาพเคล่ือนไหว สื่อเหล่านี้ ได้นาํไปขยายผลในโรงเรียน อย.น้อยกว่า 600 โรงเรียน ในปี 61 และกระจายไปรร.ทั่ว

ประเทศกว่า 3,500 โรงเรียน ในปี 62 ผลจากการนาํโมเดลต้นแบบมาขยายผล ประสบผลสาํเรจ็สงู ทาํให้เดก็ไทยลดการ

บริโภคขนม หรืออาหารที่ ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น ขนมกรุบกรอบ นํ้าอัดลม หรือเคร่ืองดื่มที่มีนํ้าตาลเป็น

ส่วนประกอบ ทาํให้เดก็รู้จักอ่านฉลากก่อนการเลือกซื้ ออาหาร โดยเฉพาะการอ่านและใช้ประโยชน์จากฉลากหวาน มัน 

เคม็ บนซองขนมกรุบกรอบ ซึ่งการลดบริโภคอาหารหวาน มัน เคม็ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการดูแล

สขุภาพ ป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง 

 


